

สาวใหญ่ซัด 'ทุต' อีกราย

บุกทิวเฉพฤติกรรม
ถวนลามในโรงแรม
ตร. ไร้สิทธิสอบ 'คูเวต'

สาวใหญ่มุสลิมวัย 50 ปี บุกร่องไอทีวี ย่าง
เคยถูกเอกอัครราชทูตคูเวตลวนลามอีกราย
เหตุเกิดเมื่อกลางปี 2540 ในห้องพักโรงแรม
แห่งหนึ่ง แจงที่ต้องออกมาเพราะทณไม่ได้ที่
ทุตปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอนาจารใคร
(อ่านหน้า 24)

สำนักหอสมุด

ทูต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม นางสุนารี (นามสมมุติ) วัย 36 ปี อดีตลูกจ้างประจำสถานทูตยูเวค ประจำประเทศไทย ผู้กล่าวหาว่านายสาบุด วาย. อาร์.อัล รูราห์น เอกอัครราชทูตยูเวค ประจำประเทศไทย กระทำอนาจาร เมื่อค่ำวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เข้าไปปากคำกับพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง โดยมี พล.ต.ต.จงรัก จุฑานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) พล.ต.ต.ยุทธ รักเรือง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 (ผบก.น.2) พล.ต.อ.สุรสิทธิ์ สุนทรสารทูล รอง ผบก.น.2 พล.ต.อ.มานิต จันทร์จำริญ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน 7 คน ร่วมกันสอบปากคำนางสุนารี ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง

พล.ต.ต.จงรักเปิดเผยว่า พล.ต.ท.วรพงษ์รัตน์ คชวัฑฒ์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) สั่งการให้ลงมาดูการสอบสวนในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับยูเวค โดยเมื่อมีผู้เสียหายร้องทุกข์ ตำรวจก็ต้องสอบสวน เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ตามหลักแล้วตำรวจก็ต้องไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเป็นอย่างไร ส่วนการดำเนินการต่อไปนั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พ.ศ. 2560 ระบุว่าตัวแทนทางการทูตจะถูกจับกุมไม่ได้เพราะได้รับสิทธิคุ้มกันทางการทูต เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วต้องประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อไป

เมื่อข่าวลือว่า สามารถเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำได้หรือไม่ พล.ต.ต.จงรักกล่าวว่า ไม่สามารถทำได้ ตำรวจคงหาพยานแวดล้อมแทนและหลักฐานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะนี้ทำได้เพียงสอบปากคำผู้กล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว เมื่อถามอีกว่า หากพบว่า เป็นความจริงจะดำเนินการคดีอาญาได้หรือไม่ รอง ผบช.น.กล่าวว่า ไม่สามารถทำได้ ตำรวจทำได้เพียงเสนอไปยังกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น ส่วนจะสอบปากคำเพิ่มเติมนั้นต้องประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง

พล.ต.ต.จงรักกล่าวอีกว่า ผู้เสียหายยืนยันว่าจะเอาเรื่องจนถึงที่สุด โดยวันที่ผู้เสียหายได้พาสามีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วย หากไม่เอาเรื่องอาชญากรรมไม่น่าจะมีมาพบตำรวจด้วย ซึ่งตำรวจก็ต้องสอบปากคำสามี

และพยานแวดล้อมอื่นๆ ส่วนบุคคลของสถานทูตตำรวจไม่เข้าไปสอบปากคำ รายละเอียดของเรื่องนี้ต้องขอเวลาอีกสักระยะ

ด้านนางสุนารีเปิดเผยว่า กรณีที่นายสุพิพัฒน์ จิตรานุกเคราะห์ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ อ้างว่า พุดของเอกอัครราชทูตยูเวคว่าคนร้องเรียนสื่อมวลชน หลังถูกไล่ออกจากงานว่า คนขึ้นในลาออกตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม หลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปที่สถานทูตเพื่อขอพูดกับนายราห์น แต่เลขานุการสถานทูตบอกว่ายกเอกอัครราชทูตไปต่างประเทศ และยังไม่ให้คนกลับไปทำงานพร้อมกับในรับรองแพทย์ว่าป่วย จึงบอกกลับไปว่าไล่ออกในลาออกไปแล้วจะไปทำงานได้อย่างไร

ด้านนายชวัน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้หารือกับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ก็รับปากว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ ก็กำลังรอรายงานอยู่

ด้าน น.ส.กัญญา ศิลปอาษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ถ้าหากสตรีไทยถูกข่มขืนเป็นเรื่องจริง ที่เป็นเรื่องที่สมควรที่กระทรวงการต่างประเทศต้องเจรจากับทางสถานทูตยูเวค และจะต้องรีบจัดการทันที ทั้งนี้ จะต้องดูด้วยว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่ เพราะจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะเร่งรีบเกินไปไม่ได้ ถ้าตำรวจสืบพบว่ามิใช่ก็ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากหญิงไทยไม่ควรถูกข่มขืน ต้องเรียกร้องศักดิ์ศรีหญิงไทยกลับคืนมาให้ได้

“ผู้หญิงไทยควรจะมีศักดิ์ศรี หากถูกละเมิด ดึงจับพร้อมที่จะสนับสนุนเรียกร้องเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรม ไม่ใช่ขี้ขลาดเก็บเอาไว้และปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อยๆ” น.ส.กัญญากล่าว

นายสุพิพัฒน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ที่ จ.นครราชสีมา กรณีหญิงไทยกล่าวหาเอกอัครราชทูตยูเวคว่า หากมีการพิสูจน์ว่ามี

การกระทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีกันไป แต่ในขณะนี้ เป็นเพียงการกล่าวหาเท่านั้นอยู่ ทุกฝ่ายคงให้เกียรติซึ่งกันและกันและต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย แต่คนไม่เห็นด้วยที่จะเอาผู้เสียหายมาให้สัมภาษณ์ทางสื่อ ด้วยการคลุมหน้าหรือสวมหมวก เพราะถือเป็นการข่มขู่ผู้เสียหายมาจนเกินไป บางครั้งไม่จำเป็นจะต้องเอามาแสดงตัวก็สามารถทำได้ แต่คนไม่อยากจะรู้ว่านายของอช คล้ามไพบูลย์ ทำไม่ถูกต้อง เพียงแต่คนไม่เห็นด้วยกับวิธีการ เพราะหากนำผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจ โดยไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยก็ได้ การทำเช่นนี้คือไม่ค้ำผู้เสียหายอาจได้รับอันตรายที่เป็นได้

วันเดียวกัน มีสภาพสตรีมุสลิมวัย 50 ปี คนหนึ่งทำงานในสถานทูตในกลุ่มประเทศอาหรับในประเทศไทยเข้าร้องเรียนสถานีโทรทัศน์ไอทีวี พร้อมกับว่าเคยถูกเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจ เมื่อกลางปี 2546 หลังจากไปสมัครเป็นเลขานุการส่วนตัวตามที่มีการทูตประเทศอาหรับคนหนึ่งเขียนจดหมายฝากไป เนื่องจากเห็นว่าคนพูดภาษาอาหรับได้ จึงนายราห์นก็ตอบรับให้ทำงาน โดยขณะนั้นสถานทูตยูเวคประจำประเทศไทยยังเช่าอยู่ที่โรงแรมแซงกรีลา ย่านสุริวงค์ เมื่อไปทำงานนายราห์นบอกให้หาสถานที่เพื่อก่อสร้างสถานทูตถาวรให้ จึงรีบดำเนินการ อยู่มาวันหนึ่งนายราห์นชวนไปรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมสถานที่ตั้งสถานที่ทูต แต่กลับให้ไปนั่งรอในห้องพักที่อยู่ในโรงแรมโดยอ้างว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ขณะที่นั่งรอที่เตียงนายราห์นได้ฉีกให้นอนลง จากนั้นพูดจาว่าวนล้อมพร้อมกับถอดเสื้อผ้าออกเหยียดกางเกงในตัวเดียว แต่คนไม่เล่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้จับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนสาเหตุที่ออกมาร้องเรียนเนื่องจากทนไม่ได้กับนายราห์นปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอนาจารนางสุนารี เพราะคนเองก็เคยถูกกระทำทำนองนี้มาแล้ว